

ลอบเผาป่า-วัชพืช ทำฝุ่นพิษพุ่งสูง

รวมจังหวัดภาคเหนือ ลำไยจีนทบuri-แห้งตาย

ควันไฟคลุ้งภาคเหนือ
ชาวบ้านเร่งจุดไฟเผาวัชพืช
และเผาป่า เพื่อบุกเบิกพื้นที่
การเกษตร ก่อนถึงกำหนด
เสียดายวันห้ามเผา 15 มี.ค.
ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูง
ขึ้นต่อเนื่อง ★ มีต่อหน้า 6

ลอบเผาป่า ☆ *ต่อจากหน้า 1*
โรงเรียนต้องเร่งปิดเทอมที่จ.ราชบุรี ไฟไหม้ป่าใน
เขตอุทยานฯ กว่า 5 วัน คุกคามเป็นวงกว้าง ส่วนวิกฤติ
ภัยแล้งเกษตรกรสวนลำไยเมืองจันทบุรี ทรุดเสียหาย
กว่าหมื่นไร่ วอนภาครัฐช่วยเหลือ

หมอกควันเกิดจากการเผาป่า ส่งผลกระทบ
หลายพื้นที่ โดยเมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 12 มี.ค.
ที่ จ.เชียงใหม่ ยังคงมีหมอกควันปกคลุม ผลเกิดจาก
การเผาป่าใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ และยังมีหมอกควัน
ที่ลอยมาจากจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก พบจุด
ความร้อน 456 จุด วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ใน
ตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ที่ 257 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (มก./ลบ.ม.) ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผวจ.เชียงใหม่ ประกาศเตือนภัยประชาชนขอให้
ประชาชนดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรใส่หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม
กลางแจ้ง และเฝ้าระวังสุขภาพ หากผิดปกติรีบ
พบแพทย์ทันที และขอความร่วมมือกับประชาชน
ลดเลิกเผาวัชพืช หากพบเห็นจุดเกิดไฟไหม้รีบแจ้ง
สายด่วนอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1362

หรือกรมทางหลวง 1586 หรือ 191

จ.เชียงราย ปัญหาฝุ่นควันสูงกว่ามาตรฐาน
4-5 เท่า ปกคลุมทั่วพื้นที่ สาเหตุมาจากชาวบ้าน
ลักลอบเผาป่า ด้านนายปณณวิช เทพสุรินทร์ ผอ.
โรงเรียนบ้านเวียงพาน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
เปิดเผยว่า ขณะนี้เร่งทำการสอบนักเรียนทุกชั้น
ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นให้เสร็จโดยเร็ว และวันที่
13 มี.ค.จะปิดโรงเรียน เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากฝุ่นควัน พร้อมแนะนำให้นักเรียนใส่หน้ากาก
อนามัยมาเรียนทุกวัน

ด้าน พ.อ.พดิน แสงคำ รอง ผอ.กอ.รมน.
เชียงรายกล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมหนาแน่น
อ.แม่สาย ต่อเนื่องมาหลายวัน ผลพวงมาจากความ
ร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านด้านเหนือ และด้าน
ตะวันออก ทำให้กลุ่มควันพัดปกคลุมพื้นที่อ.แม่สาย
ประกอบกับอิทธิพลลมตะวันตกและลมตะวันออก
พัดมาบรรจบกันที่บริเวณดังกล่าวทำให้ฝุ่นควันถูก
กดไว้ไม่กระจายหรือลอยตัวไปไหนเป็นเหตุให้ฝุ่น
ละอองปกคลุมอยู่เนืองติดต่อกันหลายวัน

จ.แม่ฮ่องสอน เกิดหมอกควันไฟป่าอย่างหนา
ทึบ ค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ 209 มก./ลบ.ม. ส่วน
สาเหตุวันไฟป่าเพิ่มสูงเพราะแต่ละพื้นที่ชาวบ้าน
เร่งเผากำจัดวัชพืชและเผาป่าเพื่อบุกเบิกพื้นที่การ
เกษตร เหลือระยะเวลาอีกเพียง 3 วัน ก่อนที่จะ
เข้าสู่การประกาศห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด
ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-30 เม.ย. ช่วงนี้ผู้คนส่วนใหญ่
เก็บตัวอยู่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับควัน
ไฟส่งผลให้บรรยากาศในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเป็น
ไปอย่างเงียบเหงา ทั้งด้านเศรษฐกิจและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวซบเซาลงมาก

นายสุพวงศักดิ์กิติภัยพิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน
กล่าวว่า หมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมเมืองแม่ฮ่องสอน
เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากไฟป่า และอีกส่วนหนึ่ง
มาจากอิทธิพลของลมตะวันตกที่พัดพาหมอกควัน
จากที่อื่นเข้ามาทางจังหวัดใช้มาตรการอย่างเข้มข้น
ในการควบคุม วางกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเผชิญดับไฟ
กระจายในเขตป่าที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่ 15
มี.ค.เป็นต้นไป และดำเนินการตามประกาศห้าม
เผา ตามนโยบายของจังหวัดอย่างจริงจัง

จากรายงานคุณภาพอากาศกองจัดการคุณภาพ
และเสียง กรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่ามลพิษทาง
อากาศจุดตรวจวัดพื้นที่จ.ลำปางทั้ง 4 จุดมีคุณภาพ
อากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยที่สถานีตรวจวัด
ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง
PM 2.5 วัดได้ 58 มก./ลบ.ม. พื้นที่ ต.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ วัดได้ 59 มก./ลบ.ม. พื้นที่ ต.พระบาท
อ.เมือง วัดได้ 60 มก./ลบ.ม. และพื้นที่ ต.สบป่าด
อ.แม่เมาะ วัดได้ 54 มก./ลบ.ม. พบจุดความร้อน
122 จุด กระจายในพื้นที่ 11 อำเภอ ขณะที่
ทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ทหารพรานที่ 35
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
ดับไฟป่า เจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ ตลอดจนประชาชน
จิตอาสา และเครือข่ายป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ต.บ้าน
ขอ อ.เมืองปาน เดินขึ้นบนยอดคอยจิกจ้อง อยู่ใน
พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ต.บ้านขอ อ.
เมืองปาน ช่วยกันเฝ้าดับไฟป่าลุกลามขยายวงกว้าง
ที่ป่าไผ่รวก เขาตอยหลวง บ้านป่าไม้ หมู่ 6
บ้านบัว บ้านห้วยหม้อ หมู่ 4 ต.ต่วน อ.เมืองพะเยา
เกิดไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลต่วน เร่งนำรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัด
พร้อมทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลาม ส่วนที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติ ห้วยจ้งกอก หมู่ 3 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น
จ.แพร่ เกิดไฟไหม้ป่าเสียหาย 40 ไร่ ขณะเดียวกัน
เกิดไฟไหม้ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ น้ำจี้
ราชบุรี ลุกลามขยายเข้าไปเขตอุทยานเฉลิมพระ-

เกียรติไทยประจัน จ.ราชบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ติดต่อกันมารวม 5 วัน เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงและทำแนวกันไฟ ส่งผลกระทบทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

ด้านนายอรุณพล เจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือว่า กรมป่าไม้จับจุดความร้อนจากดาวเทียมใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร์ (VIRS) ระบบ โมดิสจะสามารถจับจุดความร้อนในพื้นที่ ความเสียหายประมาณ 2 งาน จะเกิดไฟป่าใหม่ในพื้นที่ไปมากแล้ว กรมป่าไม้เน้นการตรวจสอบจุดความร้อนด้วยดาวเทียมระบบเวียร์ เพราะจะทราบทันทีในพื้นที่เสียหายเพียง 4 ตารางเมตร จะเป็นระบบเรียลไทม์ในทุกชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเข้าดับไฟได้ทันทีเพราะหัวใจสำคัญที่ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามคือการเข้าถึงพื้นที่ให้เร็วที่สุด

กรมควบคุมมลพิษ (กพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตรวจวัดค่าฝุ่นรวม 24 สถานี พบค่าฝุ่นระหว่าง 32-201 มกค./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มกค./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) มี 3 สถานี คือ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 201 มกค./ลบ.ม. ต.เมืองทอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 93 มกค./ลบ.ม. และ ต.บ้านด้อม อ.เมืองพะเยา 91 มกค./ลบ.ม.

นอกจากปัญหาหมอกควันแล้วนั้น วิกฤติภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกร จ.จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าสำรวจความเสียหายของสวนลำไยใน ต.หนองตากง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังประสบปัญหาภัยแล้ง จากนั้นนายธีระเปิดเผยว่า วิกฤติภัยแล้งรุนแรงมาก ภายในระยะเวลา 1-2 เดือนจะขยายวงกว้างมากกว่านี้ จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรทำสวนลำไยใน อ.โป่งน้ำร้อน มีพื้นที่เสียหายไปกว่า 14,000 ไร่ ส่วนอีก 70,000 ไร่ ต้นลำไยใกล้ยืนต้นตายเข้าสู่ภาวะวิกฤติ เกษตรกรไม่มีกำลังเพียงพอในการหาน้ำมาบำรุงต้นลำไย

ด้านนายวรวิทย์ เห็ดตูม อายุ 59 ปี ชาวสวนลำไยเปิดเผยว่า ในพื้นที่ฝนไม่ตกลงมานาน ต้นลำไยกว่า 60 ไร่ เริ่มทยอยยืนต้นตายมาตั้งแต่เดือนธ.ค.62 ถึงแม้จะพยายามคืนน้ำช่วยเหลือตัวเองแต่สุดท้าย

ยื้อไม่ไหว วอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังแก้รักษาต้นลำไยไว้เท่านั้น เพราะหากปล่อยต้นตายต้องใช้เวลามากน้อยอีก 4 ปี ในการปลูกและจะได้ผลผลิตรุ่นแรก หากในสิ้นเดือนมี.ค.นี้ ไม่มีน้ำมาให้ต้นลำไย คาดว่าจะต้องยืนต้นตายเกือบทั้งหมด

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2563 ว่าเป็นการประชุมเรื่องน้ำ พยายามกระจายน้ำให้ทั่วถึงทุกจังหวัดเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแต่มีฝนตกลงมาบ้างถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่มี 22 จังหวัดที่ยังประสบภัยแล้งเร่งกระจายน้ำให้ทั่วถึงแล้ว

☆ มีต่อหน้า 15

ลอบเผาป่า ☆ ต่อจากหน้า 6

ด้านนายจตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ แดลงว่า คณะ วิสามัญฯ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแทบทุกจังหวัด ถึงปัญหาน้ำแล้งน้ำไม่พอใช้ โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลชี้แจงว่า ดำเนินการขุดบ่อบาดาล 2,188 บ่อ แล้วเสร็จ 714 บ่อ หากเฉลี่ยแล้วจะได้อำเภอละ 3 บ่อ ถือว่าน้อยมาก คณะ กมธ.วิสามัญฯ เสนอให้ขุดบ่อบาดาลเพิ่มเป็น 2 หมื่นบ่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว